
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ่ ครั้งที่ 3/๒๕๖4 วันพุธที่ 10 มนีาคม ๒๕๖4 

 

รายงานการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

คร้ังที่ 3/๒๕๖4 

วันพุธ ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖4 เวลา 13.3๐ น. 

ณ ห้องประชุมสะลวง ชั้น 2 อาคารอ านวยการและบริหารกลาง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม 
----------------------------------- 

 

ผู้มาประชุม 

1. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.สารุ่ง ตันตระกูล ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

2. นายยงยุทธ แสนใจพรหม กรรมการและ 

   รองประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

3. อาจารย์กิตตินันท์ หอมฟุง้ กรรมการ 

4. อาจารย์วชรินนท์ แก้วตาปี กรรมการ 

5. อาจารย์ ดร.สุดารัตน์ แสงแก้ว กรรมการ 

6. อาจารย์ ดร.กันยารัตน์ รินศรี  กรรมการ 

7. อาจารย์พัฒนินทร์ ศุขโรจน ์ กรรมการ   

8. นางสาวฉัตราภรณ์ กาวี กรรมการ   

9. นายภาสกร แหง่ศักดิ์ศรี กรรมการ 

10. นายอานนท์ ผัดแปง กรรมการ 

11. นายทวีวัฒน์ หนักแนน่ กรรมการ 

12. นายธนะโชค สันต์สวัสดิ ์ กรรมการ 

13. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา ทองบุญนาค กรรมการและเลขานุการ 

14. นายอุดมศักดิ์ ปัญญาอินทร์ กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

15. นางชลธิชา ชัยสุวรรณ ผูช่้วยเลขานุการ 

16. นางสาวภัคจริา กาบใจ ผูช่้วยเลขานุการ 

 

ผู้ไม่มาประชุม 

1. ผูช่้วยศาสตราจารย์ชัยรัตน์ นทีประสิทธิพร  กรรมการ ติดภารกิจ 

2. ว่าที่รอ้ยตรีอานนท์ มะโนเมอืง กรรมการ  ติดภารกิจ 

๓. นายธีรพงศ ์ เตชาติ  กรรมการ ติดภารกิจ 

 

 

เอกสารหมายเลข ๒.๑ 
สภาคณาจารย์และข้าราชการรับรองรายงานประชุมฉบับนี้แล้ว 

ในการประชุม คร้ังท่ี 4/2564 วันท่ี 16 มถิุนายน 2564 



 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ่ ครั้งที่ 3/๒๕๖4 วันพุธที่ 10 มนีาคม ๒๕๖4 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นางสาวกัลยกร สุสิงโสด ตัวแทนจากพนักงานราชการ 

2. อาจารย์ ดร.สมศักดิ์ บุญแจง้ ประธานคณะอนุกรรมการ 

    ศกึษาภาระงานของบุคลากร 

    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

 

เริ่มประชุมเวลา  13.3๐  น. 
 

ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.สารุ่ง  ตันตระกูล ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประธานที่ประชุม 

กล่าวเปิดการประชุมและด าเนนิการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
 

1.1 การร้องทุกข์การไม่ปฏิบัติตามแนวค าวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สารุ่ง  ตันตระกูล ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประธานที่ประชุม 

แจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการร้องทุกข์การไม่ปฏิบัติตามแนวค าวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด          

โดยที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2564 วันที่ 5 มีนาคม 2564 ได้รับทราบ

เรื่องร้องทุกข์การไม่ปฏิบัติตามแนวค าวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด ตามบันทึกข้อความที่ พิเศษ/

2564 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ของพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จ านวน 3 ราย แล้ว 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมวาระ 1.1 และมีเอกสารที่ตอบกลับมหาวิทยาลัยจาก

ส านักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง แจ้งความคืบหน้าการเสนอ

ขอซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งอ้างถึงหนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชยีงใหม่ ด่วนที่สุด ที่ อว 0612/0458 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 ติดตามผลการพิจารณากรณี

หารือเพื่อทบทวนมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากรส าหรับ

พนักงานมหาวิทยาลัย โดยส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

อยู่ระหว่างเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาซักซ้อมความเข้าใจตามมติคณะรัฐมนตรี 

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2542 กรณีค่าใช้จ่ายส าหรับการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย หากผลเป็น

ประการใด จะแจ้งให้ทราบต่อไป ซึ่งหนังสือฉบับนี้มหาวิทยาลัยได้น าแจ้งสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 

ในการประชุมครั้งที่ 3/2564 ด้วย 
 

มติท่ีประชุม 

รับทราบ 
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1.2 แสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.สมศักดิ์  บุญแจ้ง เข้ารับต าแหน่งรองคณบดี  

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สารุ่ง  ตันตระกูล ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประธานที่ประชุม 

แสดงความยินดีและแจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการเข้ารับต าแหน่งรองคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี ของอาจารย์ ดร.สมศักดิ์  บุญแจ้ง ทั้งนี้ท าให้คุณสมบัติการด ารงต าแหน่งในส่วนของ

กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการหมดลง โดยจะด าเนินการแจ้งขอให้มหาวิทยาลัยด าเนินการ

เพื่อรับสมัครกรรมการแทนต าแหน่งที่ว่างลงต่อไป ทั้งนี้ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการได้ฝาก 

อาจารย์ ดร.สมศักดิ์ บุญแจ้ง ได้น าแนวคิดของสภาคณาจารย์และข้าราชการขยายฐานไปยังผู้บริหาร 

ช่วยดูแลน าเสนอสิ่งที่บุคลากรต้องการและไม่ต้องการตอ่ผูบ้ริหารในระดับสูงต่อไป 

อาจารย์ ดร.สมศักดิ์  บุญแจ้ง เล่าถึงการที่ได้เป็นกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ       

โดยปัจจุบันนี้เป็นสมัยที่สอง ซึ่งการได้เข้ามาร่วมเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการเป็น

บทบาทที่ให้ประสบการณ์ที่นอกเหนือจากการเป็นบุคลากรสายวิชาการที่ท าหน้าที่ในการสอน และท า

ให้ทราบว่าหน้าที่ของกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการส าคัญมาก สิ่งที่ภาคภูมิใจในการท างาน

เป็นกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการที่ผ่านมาคือการได้แสดงความคิดเห็นในรูปแบบการมี       

ส่วนร่วม ซึ่งการท างานรูปแบบนี้คิดว่าเป็นต้นแบบที่ดี สิ่งที่อยากฝากกรรมการทุกท่านคือเรื่องของ

หลักการ การคิดวิเคราะห์ หากทุกคนช่วยกันอ่าน และช่วยกันศึกษาข้อมูล ในทุก ๆ ครั้งที่เผชิญกับ

ปัญหา ก็จะสามารถน าเสนอมหาวิทยาลัยในการปรับปรุงเพื่อยกระดับการท างานได้จริง มีคุณภาพ 

และเพิ่มศักยภาพให้ทั้งบุคลากร และมหาวิทยาลัยมากยิ่งขึ้น แนวทางการแก้ปัญหาการตัดสินใจต้อง

ค านึงว่าท าอย่างไรที่จะเป็นผลดีต่อคนในองค์กรและต้องค านึงถึงผลกระทบต่อองค์กรด้วย               

ดังตัวอย่างเช่นเรื่องการประเมินภาระงานของบุคลากรสายวิชาการที่ได้น าเสนอไปซึ่งได้ผ่านการ

พิจารณาและถูกน าไปปรับใช้ได้ส าเร็จ ดังนั้นสภาคณาจารย์และข้าราชการหากท าหน้าที่ได้ดีก็จะเป็น

กลไกส าคัญที่รวบรวมการมสี่วนร่วมของประชาคม และช่วยให้มหาวิทยาลัยพัฒนา ฝ่าฟันวิกฤตต่าง ๆ 

ไปได้ กรรมการแตล่ะท่านมาจากแต่ละหน่วยงานอยากให้เอาประสบการณ์ต่างๆ มาแบ่งปันกัน เพื่อให้

ได้เรยีนรู้จากประสบการณร์่วมกัน 

ประธานและกรรมการกล่าวขอบคุณ อาจารย์ ดร.สมศักดิ์ บุญแจ้ง ซึ่งได้เรียนรู้การท างาน

ต่างๆ หลายอย่างในการเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการของอาจารย์ ดร.สมศักดิ์ ซึ่งทุก

ครั้งที่จะประชุม อาจารย์ ดร.สมศักดิ์ จะเตรียมข้อมูลมาอย่างด ีและน ามาเสนอให้กับพวกเราทราบเพื่อ

เป็นแนวทางในการวิเคราะห์ แนวทางการท างาน และขอฝากน าแนวความคิดของสภาคณาจารย์และ

ข้าราชการขยายไปสู่ผู้บริหารด้วย 
 

มติท่ีประชุม 

รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 

2.1 รายงานการประชุมครั้งที่ 2/2564 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สารุ่ง  ตันตระกูล ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประธานที่ประชุม 

มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา  ทองบุญนาค กรรมการและเลขานุการแจ้งรายงาน

การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2/2564 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 

2564  เพื่อน าเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมรายละเอียดตามเอกสารรายงานการ

ประชุม  
 

มติท่ีประชุม 

รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีขอ้แก้ไข 

 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
 

- ไม่ม ี– 

 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องแจ้งเพื่อพิจารณา 
 

๔.1 ทบทวนแนวทางการด าเนินงานของสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
 

ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.สารุ่ง  ตันตระกูล ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประธานที่ประชุม

น าเสนอที่ประชุมทบทวนแนวทางการด าเนินงานของสภาคณาจารย์และข้าราชการตามที่สภา

คณาจารย์และข้าราชการ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2563 ครั้งที่ 

2/2563 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563 ครัง้ที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 และ ครั้งที่ 

4/2563 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 โดยได้ร่วมกันพิจารณาแนวทางการด าเนินงานของสภา

คณาจารย์และข้าราชการ รวมทั้งได้ก าหนดคณะท างานในรูปแบบกรรมการและอนุกรรมการไปแล้ว 

นั้น เนื่องด้วยมีการปรับเปลี่ยนกรรมการ และการด าเนินขับเคลื่อนที่ผ่านมายังไม่ครอบคลุมตาม

นโยบายทั้งหมดตามที่ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการได้ตั้งเป้าหมายไว้ จึงน าเสนอกรรมการ

ร่วมกันพิจารณาทบทวนแนวทางการด าเนินงานของสภาคณาจารย์และข้าราชการ เพื่อร่วมกัน

ขับเคลื่อนบทบาทหน้าที่ของสภาคณาจารย์และข้าราชการ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการ

ประชุมวาระ 4.1 
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ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังน้ี 

1) นายยงยุทธ  แสนใจพรหม เห็นควรต้องปรับเปลี่ยนกรรมการในแต่ละฝ่าย เนื่องจาก

ฝ่ายพัฒนามหาวิทยาลัยมีกรรมการหายไปหลายท่าน ที่ผ่านมาอาจไม่ค่อยได้ท างานตามฝ่ายที่ได้แบ่ง

ไว้ เนื่องจากมีประเด็นใหญ่ที่ได้ร่วมช่วยกันคิด 

2) อาจารย์กิตตินันท์  หอมฟุ้ง กล่าวถึงการท างานจากการขับเคลื่อนงานที่ผ่านมา 

สังเกตได้ว่าการท างานในรูปแบบคณะอนุกรรมการจะสามารถขับเคลื่อนงานได้มากกว่างานที่แบ่งเป็น

ฝ่าย โดยการแต่งตั้งให้อนุกรรมการไปศึกษาข้อมูลแล้วน าเสนอต่อสภาคณาจารย์และข้าราชการให้

ความเห็นและขับเคลื่อนต่อไป 

3) อาจารย์ ดร.กันยารัตน์  รินศรี กล่าวถึงโครงสร้างของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

มีการจัดเป็นฝ่ายไว้ โดยแต่ละฝ่ายจะมีแผนปฏิบัติการการท ากิจกรรม และมีรายงานผลตามแผน หาก

เราน ามาปรับท าเพื่อน ากิจกรรมต่างๆ ที่เราได้ท าตอบโจทย์ภารกิจตามบทบาทหน้าที่ของสภา

คณาจารย์และข้าราชการดีหรือไม่ เพื่อเป็นตัวชี้วัดในการท างานว่าได้ท าตามบทบาทหน้าที่ และเป็น

ข้อมูลในการน ามาทบทวนได้ต่อไป ทั้งนี้เห็นด้วยกับการท างานในรูปแบบอนุกรรมการแล้วน ามา

พิจารณาร่วมกัน 

4) อาจารย์กิตตินันท์  หอมฟุ้ง ให้ความเห็นว่าการก าหนดแผนการท างานของแต่ละฝ่าย

และท างานตามแผนน่าจะค่อนข้างยาก เพราะบางเรื่องเหมือนจะเกี่ยวเนื่องอยู่ในหลายฝ่าย แต่หาก

ท างานในรูปแบบอนุกรรมการจะสามารถท างานในเรื่องนั้นได้ทันที 

5) อาจารย์พัฒนินทร์  ศุขโรจน ์ให้ความเห็นวา่ในเบือ้งต้นที่ได้เข้ามาเป็นกรรมการ รู้สึก

เห็นด้วยกับการที่มีการแบ่งฝ่ายการท างาน เนื่องจากเห็นชัดเจนว่าหลักๆ แล้วสภาคณาจารย์และ

ข้าราชการต้องท าอะไรบ้าง แต่เมื่อมีประเด็นต่างๆ เข้ามา เพื่อขับเคลื่อนการด าเนินการตามประเด็น

เหล่านั้นก็มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ซึ่งที่จริงแล้วงานที่ขับเคลื่อนจากอนุกรรมการก็เป็นงานที่อยู่

ในฝ่ายต่างๆ ที่ได้แบ่งไว้ ซึ่งเป็นเรื่องดีที่ทุกคนได้เข้ามามีส่วนร่วม การรายงานอาจไม่จ าเป็นต้อง

รายงานในเชิงปริมาณ แต่เน้นตามเชงิคุณภาพ สิ่งที่นา่กังวลคือเรื่องการมีส่วนร่วมของมวลชน ที่จะร่วม

แสดงความคิดเห็นและช่วยกันแก้ปัญหา 

6) ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา  ทองบุญนาค ให้ความเห็นว่าควรมีโครงสร้างเป็น

กรอบหลักไว้ เกลี่ยกรรมการแตล่ะฝ่ายใหม่ และในการประชุมแต่ละเดือนแต่ละฝ่ายมีประเด็นน าเข้ามา

เสนอในที่ประชุม ซึ่งอาจจะเป็นประเด็นที่มาน าเสนอโดยที่ยังไม่ต้องมีข้อสรุปก็ได้ ซึ่งเป็นแนวทางที่

สามารถขับเคลื่อนการท างานของแต่ละฝ่ายได้ และเมื่อมีประเด็นต่างๆ เข้ามาก็ตั้งอนุกรรมการขึ้นมา

เพื่อศกึษา และน าเสนอเพื่อขับเคลื่อนร่วมกัน 

7) อาจารย์พัฒนินทร์  ศุขโรจน ์ใหค้วามเห็นว่าทั้งนีก้่อนหน้านีเ้กิดวิกฤติจากสถานการณ์

โรคระบาดโควิด-19 อีกด้วยที่ท าให้การขับเคลื่อนงานไม่เป็นไปตามที่คาดหวังไว้ ทั้งการจัดประชุม 

การไปร่วมประชุม การศกึษาดูงาน ที่ตอ้งชะงักไป ซึ่งท าใหผ้ลการท างานไม่ปรากฏให้เห็นเด่นชัดได้ 
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8) นายอุดมศักดิ์  ปัญญาอินทร์ เห็นด้วยกับ อาจารย์กิตตินันท์  หอมฟุ้ง การด าเนินงาน

ส่วนใหญ่ขับเคลื่อนดว้ยการด าเนินงานในรูปแบบอนุกรรมการแลว้ทุกคนรว่มกันใหข้้อคิดเห็น ซึ่งมีความ

ยืดหยุ่นในการท างาน และขับเคลื่อนได้มากกว่า แต่ในส่วนของการที่ต้องมีแผนปฏิบัติการซึ่งเรา

ด าเนินงานในรูปแบบของกรรมการซึ่งแต่ละประเด็นที่เข้ามาไม่แน่ชัดว่ามีเรื่องอะไรบ้าง ซึ่งไม่น่าจะ

จัดท าเป็นแผนปฏิบัติการได้ 

9) อาจารย์วชรินนท์  แก้วตาปี เห็นด้วยกับโครงสรา้งปัจจุบัน เพียงแต่จะท าอย่างไรให้มี

การขับเคลื่อนการท างานในรูปแบบนี้ และให้มหาวิทยาลัยเห็นว่าเราขับเคลื่อนเพื่อช่วยพัฒนา

มหาวิทยาลัยให้ดีขึ้น 

10) นายภาสกร  แหง่ศักดิ์ศรี ให้ความเห็นว่า หากเราจะจัดกิจกรรมของสภาคณาจารย์

และข้าราชการเราจะสามารถของบประมาณจากมหาวิทยาลัยได้หรือไม ่ 

11) ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.สารุ่ง ตันตระกูล ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

ประธานที่ประชุม ตอบค าถามจากนายภาสกร  แห่งศักดิ์ศรี ว่าการของบประมาณเพื่อจัดกิจกรรมของ

สภาคณาจารย์และข้าราชการ ขอได้ในงบประมาณที่ทางมหาวิทยาลัยจัดสรรมาให้แล้วเป็นงบประมาณ

ในรายการที่เป็นงานประจ าในงบของส านักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ แต่หากเป็นกิจกรรม

นอกเหนือจากงานประจ าที่ระบุไว้ในงบประมาณที่จัดสรรให้ส านักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

ตัวอย่างเช่นที่ อาจารย์  ดร.สมศักดิ์  บุญแจ้ง เคยเขียนโครงการเสนอขอไปแล้วนั้น ก็ไม่ได้รับ

งบประมาณจัดสรร โดยแจ้งว่าเป็นงานในส่วนอื่น  งบประมาณที่ได้รับนั้นจะอยู่ในรูปแบบของ

งบประมาณที่เป็นงานประจ า ได้แก่ การจัดประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ การจัดท าโพล     

การเข้าร่วมประชุมและการศึกษาดูงาน และการจัดประชุมสัมมนาวิชาการให้กับคณาจารย์และ

บุคลากร 

12) นายภาสกร  แห่งศักดิ์ศรี ให้ความเห็นว่าการขับเคลื่อนการด าเนินงานในแต่ละฝ่าย 

โดยให้แต่ละฝ่ายคิดกิจกรรมตามงบประมาณที่เป็นงานประจ า เพื่อให้มีการขับเคลื่อนการด าเนินงาน

เป็นรูปธรรมเกิดขึน้ 

13) ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.สารุ่ง ตันตระกูล ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

ประธานที่ประชุม กล่าวว่าถ้าเราคงรูปแบบนี้ไว้ เราต้องท ากิจกรรมภายในให้ชัดเจนของคณะกรรมการ

แตล่ะฝ่าย แตล่ะชุดไม่ต้องถึงขัน้เป็นแผนปฏิบัติการประจ าปี ซึ่งควรสัมพันธ์กับ 

- พันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย 4 ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตบัณฑิต ด้านบริการวิชาการ 

ด้านงานวิจัย ด้านท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 

- การบริหารงานบุคคล 

- กฎหมายที่ไม่เป็นธรรม 

14) อาจารย์ ดร.สุดารัตน์  แสงแก้ว ให้ความเห็นว่างานของสภาคณาจารย์และ

ข้าราชการเป็นงานที่ขับเคลื่อนอยู่ภายใน ซึ่งอาจจะไม่สามารถมองเห็นได้ชัดแต่เราเข้าไปมีส่วนร่วมกับ

ทุกเรื่องของมหาวิทยาลัย และเห็นความก้าวหน้าในแต่ละเรื่องที่เราได้เข้าไปมีส่วนร่วม หากสรุปเป็น
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ประเด็นในแตล่ะเรื่องก็จะสามารถเห็นได้ว่าสภาคณาจารย์และข้าราชการได้ขับเคลื่อนอะไรไปแล้วบ้าง 

การจัดกิจกรรมของสภาคณาจารย์และข้าราชการเมื่อเป็นงบประมาณที่จ ากัดจึงควรคิดกิจกรรมที่ใช้

งบประมาณไม่มากแต่ดึงดูดมวลชน เชน่ การจัดสัมมนาออนไลน์ เป็นต้น 

15) อาจารย์กิตตินันท์  หอมฟุ้ง ให้ความเห็นว่า กิจกรรมการขับเคลื่อนการด าเนินการ

ต่าง ๆ ที่เกิดขึน้อยากใหฝ้า่ยเลขาช่วยเชื่อมโยงว่าเป็นงานกิจกรรมของฝ่ายใดบ้าง 
 

มติท่ีประชุม 

เห็นควรพิจารณาทบทวนต่อในการประชุมครั้งต่อไป 

 

4.2 การจัดโครงการศึกษาดูงานของสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

  ประจ าปีงบประมาณ 2564 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา  ทองบุญนาค กรรมการและเลขานุการสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ น าเสนอที่ประชุมเกี่ยวกับการจัดโครงการศึกษาดูงานของสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประจ าปี
งบประมาณ 2564 ตามที่สภาคณาจารย์และข้าราชการ ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 14 
ตุลาคม 2563 ในวาระที่ 4.2 การจัดโครงการศึกษาดูงานและจัดท าแผนการด าเนินงานของสภา
คณาจารย์และข้าราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2564 ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ 
และที่ประชุมมีมติอนุมัติในหลักการ มอบทีมเลขานุการประสานจัดท าโครงการและสถานที่ตาม
ข้อเสนอแนะ  โดยระยะเวลาการไปศึกษาดูงานควรก าหนดในช่วงเดือนมีนาคม – เดือนพฤษภาคม นั้น 
ขณะนีไ้ด้เข้าสู่ช่วงเวลาดังกล่าวแล้ว จงึน าเสนอกรรมการร่วมกันพิจารณาก าหนดเส้นทาง สถานที่ และ
วันเวลาที่ ชัดเจน ในการจัดโครงการศึกษาดูงานของสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประจ าปี
งบประมาณ 2564 

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อสรุปว่า ไปศึกษาดูงานเป็นระยะเวลา 3 คืน 4 วัน ระหว่าง
วันที่ 20 – 23 เมษายน 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยมีประเด็นการไปศกึษาดูงานดังนี้ 

1) การสรา้งเครือขา่ยความร่วมมือกับสภาคณาจารย์และข้าราชการของมหาวิทยาลัยอื่นๆ 
2) การบริหารงานบุคคล (สวัสดิการ เช่น การเตรียมตัวก่อนเกษียณ / 1.5 – 1.7 / การเข้าสู่

ต าแหน่งทางวิชาการ / การส่งเสริมศักยภาพบุคลากรเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย / การสร้าง
ความรว่มมอืของคนในองค์กร) 

3) การบริการวิชาการ (การหารายได้ / เครือขา่ยความร่วมมือกับเอกชนและหน่วยงานต่างๆ / 
การบริหารจัดการการเงินและงบประมาณ) 

4) บทบาทการด าเนินงานของสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
 

มติท่ีประชุม 

เห็นชอบ มอบฝ่ายเลขานุการประสานด าเนนิการต่อไป 
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 

- ไม่ม ี– 

 

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ 
 

6.1 การให้ทุนของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 

อาจารย์กิตตินันท์   หอมฟุ้ง กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการจากคณะครุศาสตร์           

เสนอที่ประชุมเรื่องการใหทุ้นของสถาบันวิจัยและพัฒนา ซึ่งยังคงให้ทุนวิจัยกับคณาจารย์และบุคลากร       

ปีละ 1 ครั้ง ส่งผลต่อการท าผลงานทางวิชาการ และการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัย

สามารถปรับการให้ทุนหลายครั้งได้หรอืไม่ เนื่องจากไม่สอดคล้องกับนโยบายที่มหาวิทยาลัยก าหนดให้

อาจารย์เร่งท าผลงานวิชาการ และเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 

อาจารย์พัฒนินทร์  ศุขโรจน์ กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการจากคณะมนุษยศาสตร์     

และสังคมศาสตร ์เห็นด้วยกับอาจารย์กิตตินันท์  หอมฟุ้ง ว่าควรเพิ่มรอบการให้ทุนวิจัย เนื่องจากอาจมี

ประเด็นการวิจัยที่นา่สนใจเกิดขึ้นในช่วงระหว่างปี เชน่ ปรับเป็นไตรมาสละครั้ง เป็นต้น 

ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.สารุ่ง  ตันตระกูล ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประธานที่ประชุม 

ฝากกรรมการทุกท่านน าประกาศที่เกี่ยวข้องกับกองทุนวิจัย การให้ทุนวิจัยนี้เพื่อน ามาเป็นข้อมูลใน

วาระการพิจารณา เมื่อได้ข้อมูลและร่วมกันพิจารณาแล้วผลักดันในรูปแบบมติที่ประชุมเรื่องนี้ต่อไป 

ทั้งนีจ้ะสอบถามข้อมูลเป็นการภายในกับทางส านักวิจัยและพัฒนาด้วย 
 

มติท่ีประชุม 

รับทราบ 

 

6.2 ก าหนดการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการครั้งต่อไป 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา  ทองบุญนาค กรรมการและเลขานุการสภาคณาจารย์และ

ข้าราชการ น าเสนอที่ประชุมร่วมกันก าหนดการประชุม โดยเบื้องต้นขอก าหนดให้จัดการประชุมในทุก

วันพุธที่ 2 ของเดือน ในเดือนต่อไปวันพุธที่ 2 ของเดือนเป็นวันหยุด ดังนั้นการประชุมครั้งต่อไป จึงขอ

ก าหนดเป็นวันที่ 19 เมษายน 2564 
 

มติท่ีประชุม 

รับทราบ 
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เลิกประชุมเวลา  ๑6.3๐  น. 

 

ชลธิชา  ชัยสุวรรณ 

(นางชลธิชา   ชัยสุวรรณ) 

ผูช่้วยเลขานุการสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

ผูจ้ดบันทึกรายงานการประชุม 

 

กาญจนา  ทองบุญนาค 

(ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา   ทองบุญนาค) 

กรรมการและเลขานุการสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

ผูต้รวจรายงานการประชุม 

 


